



ที่ ศธ ๐๔๒๕๘/๔๕๖๕

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘
ถนนวันลูกเสือ ตำบลหนองครก
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐

๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง การประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้โรงเรียนในสังกัดร่วมงานนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กำหนดจัดงานนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๐ หัวข้อเรื่อง “ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาวิทยาศาสตร์ไทย (Thai Science inspired by Wisdom of the King)” ในวันศุกร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๔ ผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อปวงชนชาวไทย อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาประเทศ มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ โดยภายในงานได้จัดให้มีการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อชิงทุนการศึกษา โล่รางวัลและเกียรติบัตร นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการ ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมของคณาจารย์ การประชาสัมพันธ์หลักสูตรภาควิชาต่างๆ และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนในโรงเรียนเขตภาคอีสานได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และขอเชิญชวนครู นักเรียนเข้าร่วมชมงานนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จังหวัดนครราชสีมา (บริเวณบริษัท นีโอเฮาส์โปรดักส์ จำกัด ถนนมิตรภาพ ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา) ทั้งนี้สามารถรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.science.kmitl.ac.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความนับถือ

(นางรัตติกร ทองเนตร)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

กลุ่มอำนวยการ

งานประชาสัมพันธ์

โทรศัพท์ ๐๘๘-๕๘๖๐๗๒๓

โทรสาร ๐๔๕-๖๑๓๓๗๙